

ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
วันจันทร์ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมปฐมเจดีย์ (๔๐๙) อาคารวชิรมงกุฏ คณะอักษรศาสตร์

.....

ผู้มาประชุม

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ	คณบดีคณะอักษรศาสตร์	ประธานกรรมการ
๒	รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	กรรมการ
๓	อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนนะนาวิน	รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา	กรรมการ
๔	ศาสตราจารย์ ดร.กรภช อดตวิริยะนุภาพ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั่นสุวรรณ	รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย	กรรมการ
๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มูจรินทร์ อธิธิพงษ์	หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์	กรรมการ
๗	อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต	หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์	กรรมการ
๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภูพงษ์พันธ์	หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์	กรรมการ
๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน	หัวหน้าภาควิชาปรัชญา	กรรมการ
๑๐	อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์	หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย	กรรมการ
๑๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีสพัทธ์กุล	หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก	กรรมการ
๑๒	อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล	หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส	กรรมการ
๑๓	อาจารย์อรรณา คีอเบล	หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน	กรรมการ
๑๔	อาจารย์สาวิตรี ม่วงใหญ่ ไร่สี	หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ	กรรมการ
๑๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน ศิริวงศ์วัฒนา	หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์	กรรมการ
๑๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัตยา อยู่คง	รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์	กรรมการ
๑๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๑๘	อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๑๙	อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุบผา	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๒๐	อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ โออินทร์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๒๑	อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	กรรมการ
๒๒	นายชัชชัย กลีวานิชยกุล	ผู้แทนสายสนับสนุน	กรรมการ
๒๓	นายภุชดา ไพรวรรณ	หัวหน้างานบริหารและธุรการ	เลขานุการฯ
๒๔	นางรสร จันทรสิงขรณ์	นักวิชาการอุดมศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ไม่มาประชุม

๑	อาจารย์คมกฤษ อยู่เต็กเค่ง	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	ลาประชุม
๒	อาจารย์ ดร.พรานซิส นันตะสุนนท์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	ลาประชุม
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ญัฐพัชรัตน์	ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะฯ	ลาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	อาจารย์ ดร.อาศิรต์ อับดุลกาเดร์	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
๒	อาจารย์จิตร์นันท์ กลิ่นน้อย	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
๓	อาจารย์ ดร.พิภู บุซบก	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ บุคลากร

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้หน่วยงาน ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

กรรมการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อคณะกรรมการ	หน่วยงานที่เชิญหรือแต่งตั้ง	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
๑	ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหัวข้อ "กลวิธีการบรรเลงสู่การสร้างสรรค์บทเพลงสำหรับเครื่องสีในวงดนตรีไทย"	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	๕ ก.พ.๖๓ เป็นต้นไป

วิทยากร

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เรื่อง	ผู้เชิญ	ระยะเวลา	สถานที่
๑	อ.คมกฤษ อู่เต็กเค่ง	เสวนาวิชาการเรื่อง "ศาสนาที่เปลี่ยนไป ในโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลง"	คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	๑๔ ก.พ.๖๓	คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๒	อ.นวัต เลิศแสวงกิจ	แนวโน้มและหลักการออกแบบสำหรับงานไฟเบอร์กลาส	สมาคมไทยโพลีโธรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	๒๕-๒๗ ก.พ.๖๓	ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๓	ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปกรรม	วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูไทยและครูต่างชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง	๙-๑๐ มี.ค.๖๓	โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
๔	รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัตติ	การพัฒนาทักษะและผลงานทางวิชาการด้านภาษาไทย	คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	๓ มี.ค.๖๓	คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประชุม สัมมนา อบรม นำเสนอผลงานทางวิชาการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เรื่อง	ผู้จัด	ระยะเวลา	สถานที่	ค่าใช้จ่าย
๑	ผศ.นิธิวดี สวัสดิ์	โครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย	สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	๒๕ ก.พ.๖๓	อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ	ไม่เบิก
๒	ผศ.บุญทริกา เจริญชินวุฒิ	นกดม้นในจินตนาการ วิวัฒนาการเพลงไทย	คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	๑๔ มี.ค.๖๓	คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ไม่เบิก

การปฏิบัติงานอื่น ๆ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลักษณะงาน	หน่วยงานที่ปฏิบัติ	ระยะเวลา	สถานที่
๑	ศ.ดร.กรกช อุตตวิริยะนุภาพ	ผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑-๒ พ.ศ.๒๕๖๓	วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	๑๑ ก.พ.๖๓ เป็นต้นไป	-
๒	ผศ.ดร.ปัทมา ทิมประเสริฐกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	๔ ก.พ.๖๓ เป็นต้นไป	-
๓	ผศ.ดร.สุมาลี ลีประเสริฐ	ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ	วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	๒๕ ก.พ.- ๑๐ มี.ค.๖๓	-
๔	ผศ.ดร.เอกพลณัฐ ณ์ฐพัทธนันท์	ผู้ทรงคุณวุฒิออกข้อสอบแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ "สังคมศึกษา" ระดับมัธยมศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	๑๕ ก.พ.๖๓	-

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒ สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

สรุปเรื่อง สำนักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้รวบรวมและจัดทำสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีการประชุมทั้งสิ้น ๒๓ ครั้ง และการประชุมวาระพิเศษ จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการค้นหามติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ สำหรับอ้างอิงและประกอบการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ นายเมธาวิ ก้านแก้ว ขอยกเว้นค่าเล่าเรียน

สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการ แจ้งว่า นายเมธาวิ ก้านแก้ว รหัสประจำตัว ๖๓๐๕๑๐๐๓๑ สาขาวิชาเอกภาษาไทย เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ ของโรงเรียนกระทุ่มแก้ววิทยา จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอให้คณะฯ พิจารณายกเว้นค่าเล่าเรียนในส่วนของค่าลงทะเบียนให้แก่ นักศึกษารายดังกล่าว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่ นายเมธาวิ ก้านแก้ว รหัสประจำตัว ๖๓๐๕๑๐๐๓๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา และให้เสนอ กองบริหารงานวิชาการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ นางสาวธันยมัย จักจุจันทร์ ขอกลับเข้าศึกษาต่อ

สรุปเรื่อง นางสาวธันยมัย จักจุจันทร์ รหัสประจำตัว ๐๕๖๐๐๗๕๗ สาขาวิชาเอกเอเชียศึกษา ประสงค์ขอกลับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ นางสาวธันยมัย จักจุจันทร์ รหัสประจำตัว ๐๕๖๐๐๗๕๗ กลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ และให้เสนอ กองบริหารงานวิชาการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง

สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา ศิลปะการแสดง จากเดิม กำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็น กำหนดเปิดสอน ภาค การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับแผนการเปิดหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปการแสดง จาก เดิม กำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็น กำหนดเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบัน
ตะวันออก (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ (ร่าง) มคอ.๒ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)

สรุปเรื่อง ภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้เสนอ (ร่าง) มคอ.๒ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) มคอ.๒ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงาน
วิชาการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ การเปิดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๑ มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ๓+๑ และ ๗+๑ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

สรุปเรื่อง ตามที่โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑
(โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) และสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย คณะฯ จึงได้ประกาศยกเลิกการส่งนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัทธิศิลปากร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบจากกรณีดังกล่าว
ให้นักศึกษาหลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๒ งานบริการการศึกษาจึงเสนอข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา
๒๕๖๒ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) ดังนี้

๑. เปิดรายวิชา ๔๕๐ ๑๓๔ ศิลปะและศิลปะการแสดงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒. เปิดรายวิชา ๔๕๐ ๑๒๗ เอเชียในวรรณกรรมและภาพยนตร์ตะวันตก

๓. สำหรับรายวิชาภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเวียดนาม ให้ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเฉียงใต้พิจารณาว่าจะจัดการเรียนการสอนหรือไม่ และให้แจ้งผลการพิจารณากลับมายังงานบริการการศึกษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเห็นชอบเลือกมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) และหลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) โดยลดอัตราค่าลงทะเบียนร้อยละ ๔๐ และกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนแบบเหมาจ่ายรายวิชาละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๔.๖.๒ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอเปิดรายวิชา ๔๓๖ ๓๐๓ (๕๔) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

สรุปเรื่อง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ประสงค์เปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

ภาควิชา	รายวิชาที่เปิดสอน	จำนวนนักศึกษา	อาจารย์ผู้สอน
บรรณารักษศาสตร์	๔๓๖ ๓๐๓- ๕๔ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	๑ คน เป็นกรณีพิเศษให้แก่ นางสาวชยาภัทร์ คุ่มถนอม รหัสประจำตัว ๐๕๕๗๐๐๔๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน โดยไม่รับค่าตอบแทน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๗ ทหารี่เกี่ยวกับการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมฯ ว่าเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อ การสอบประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฝ่ายวิชาการจึงมีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดการสอบ ดังนี้

๑. ยกเลิกการจัดสอบปลายภาคทั้งหมด โดย

๑.๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น take home exam, online presentation หรือ project-based ทดแทนการสอบข้อเขียน

๑.๒ การจัดสอบแบบ online หรือวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม ที่สามารถป้องกันการทุจริตได้

๒. ยกเลิกเฉพาะรายวิชาที่จัดสอบตามแบบข้อ ๑ ได้ ส่วนรายวิชาที่จำเป็นต้องจัดสอบ อาจต้องเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้น และมีมาตรการในการป้องกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากการคัดกรองผู้สอบที่คณะฯ ได้เตรียมการไว้แล้ว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ภาควิชาพิจารณาว่ามีรายวิชาใดบ้างที่ยังจำเป็นต้องจัดสอบตามตาราง และให้แจ้งงานบริการการศึกษา ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๙.๓๐ น. สำหรับรายวิชาที่ไม่แจ้งให้ถือว่าเป็นรายวิชาที่จะยกเลิกการสอบตามตารางเดิมและปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบใหม่

ระเบียบวาระที่ ๔.๘ ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของ อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์ ทศนบรรจง (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๙ ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของ อาจารย์ ดร.พรานซีสนันตะสุนธ์ (วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การสอบ TCAS รอบที่ ๒ ๓ และ ๔

สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมฯ ว่า การสอบ TCAS รอบที่ ๒ ๓ และ ๔ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ และจะเรียกชื่อนักเรียนตามลำดับคะแนน เพื่อเข้าสู่กระบวนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมฯ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ
ผู้จัดรายงานการประชุม